

แบบรายงานผลการดำเนินงาน  
ตามแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลลาดโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)**

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต		ณ วันที่ 30 มีนาคม ๒๕๖๕
หน่วยงานที่ประเมิน	องค์การบริหารส่วนตำบลลาดโพธิ์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง</li> <li>- มีการอนุมัติให้ซื้อสินค้าคุณภาพ ต่ำในราคาที่แพงเกินจริง</li> <li>- มีการรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/ เงินบริจาคจากผู้รับบริการของ หน่วยงานซึ่งส่งผลกระทบต่อ การปฏิบัติ หน้าที่ใน</li> </ul>	
โอกาส/ความเสี่ยง	ปานกลาง	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	
	<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่สมบูรณ์	
	<input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม	
	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)	
ผลการดำเนินงาน	<p>องค์การบริหารส่วนตำบลลาดโพธิ์ ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยการเฝ้าระวังและติดตามความเสี่ยงดังกล่าว อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดย กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ถือแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็น ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา</li> <li>- ไม่เรียกรับ/ รับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ ก่อให้เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งจากผู้จ้าง – ผู้รับจ้าง</li> <li>- วางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ ไม่กำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับผู้ค้ารายใด รายหนึ่ง ไม่กำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน และไม่ให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์</li> </ul>	